



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง ฟ้องหย่า

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๑๒/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวปริชญ์ อินตะพันธ์ โจทก์ อยู่บ้านเลขที่ ๒๒/๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ยื่นฟ้องนายรัฐพล อินตะพันธ์ เป็นจำเลย ต่อศาลความว่า โจทก์กับจำเลยเป็นสามีภริยากัน โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ สำนักทะเบียนอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในระหว่างอยู่กินเป็นสามีภริยากัน ไม่มีบุตร และไม่มีสินสมรสร่วมกันแต่อย่างใด ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๒๒/๑๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และต่อมาได้ไปประกอบอาชีพขายผลไม้ อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยจำเลยมีพฤติกรรมเป็นคนอารมณ์ร้อน และมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด และยังคงถูกคุมประพฤติที่จังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย และต่อมาเมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โจทก์กับจำเลยได้กลับมาหาบิดามารดาโจทก์ และพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวข้างต้น ซึ่งพักอาศัยอยู่ด้วยกันได้ไม่ถึงสัปดาห์ โจทก์กับจำเลยมีปากเสียงทะเลาะกัน โดยจำเลยได้ทำร้ายร่างกายโจทก์ เมื่อมารดาโจทก์มาเห็นเหตุการณ์ จึงเข้ามาห้าม แต่ก็ถูกจำเลยทำร้ายร่างกายไปด้วย ทำให้โจทก์กับมารดาได้รับบาดเจ็บ คิ้วแตก แขน และขาฟกช้ำ โดยโจทก์ได้พามารดาไปรักษาที่โรงพยาบาล และแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรลาดยาวแล้ว และจำเลยได้หลบหนีไป โดยไม่สามารถติดต่อได้ และไม่เคยกลับมาหาโจทก์ และไม่เคยมารับการอุปการะช่วยเหลือ เลี้ยงดูโจทก์อย่างเช่นสามีภริยาพึงกระทำต่อกัน ตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ อันเป็นระยะเวลากว่า ๕ ปีเศษแล้ว โจทก์ยังไม่ได้ติดต่อไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนัดหมายให้จำเลยมาไกล่เกลี่ยเพื่อหย่า แต่จำเลยไม่มาตามนัด จึงทำให้โจทก์ไม่สามารถหย่าขาดได้ การกระทำดังกล่าวของจำเลยข้างต้น เป็นการประพฤติดนินเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากันอย่างร้ายแรง และเป็นการจงใจละทิ้งโจทก์ไปเกินกว่าหนึ่งปี โจทก์จึงไม่มีความประสงค์จะเป็นสามีภริยากับจำเลยอีกต่อไป โจทก์จึงยื่นฟ้องเป็นคดีนี้ ขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์และจำเลยหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากัน ให้จำเลยชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมศาล และค่าทนายความอย่างสูงแทนโจทก์

ศาลนัดไกล่เกลี่ยวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา และนัดชี้สองสถานและสืบพยานวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา จึงประกาศให้จำเลยทราบ วัน เวลานั้นที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายสิริพงศ์ สิริวรรณาค)

ผู้พิพากษา